



ที่ 97/2567

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

กงสุลใหญ่ฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 40 ปีสมาคมมิตรภาพฮิโรชิมะ-ไทย

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2567 นายโกศล สถิตธรรมจิตร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง 40 ปีของการก่อตั้งสมาคมมิตรภาพฮิโรชิมะ-ไทย ณ โรงแรม Mystays เมืองฮิโรชิมะ โดยได้ใช้โอกาสนี้ แสดงความยินดี และชื่นชมบทบาทที่แข็งขันของสมาคมฯ

“ในรอบ 4 ทศวรรษที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาให้เยาวชนไทยกลุ่มเปราะบาง ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์แล้วกว่า 2,000 คน การให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาไทยในฮิโรชิมะรวมถึงในช่วงโควิด-19 และการจัดกิจกรรมในพื้นที่เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระดับประชาชน เช่น งานสงกรานต์ไทย และการสอนภาษาไทย” กงสุลใหญ่ฯ กล่าวในถ้อยแถลง

สมาคมฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2527 (ค.ศ. 1984) โดยปัจจุบัน มีสาธุคุณ SUZUKI Akizumi เจ้าอาวาสวัด Denpukuji เมืองฮิโรชิมะ เป็นประธาน

นอกจากงานเลี้ยงรับรอง กิจกรรมเฉลิมฉลอง 40 ปี ยังประกอบด้วย การเชิญครูและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจากจังหวัดเชียงรายที่ได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย มาทัศนศึกษาที่จังหวัดฮิโรชิมะ รวมถึงทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนของจังหวัดฮิโรชิมะ

ในงานเลี้ยงรับรอง ซึ่งมีกงสุลใหญ่ฯ และผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองฮิโรชิมะเป็นแขกเกียรติยศ นักเรียนจากจังหวัดเชียงรายทั้ง 3 คนได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยผ่านการแสดงรำของชนเผ่าอาข่าทางภาคเหนือของไทย นอกจากนี้ ยังมีอดีตนักกีฬาไทยในจังหวัดฮิโรชิมะพร้อมครอบครัว ร่วมบริจาคให้สมาคมฯ เพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษา ด้วย

“ผมมั่นใจว่า การลงทุนกับเยาวชนของสมาคมฯ และผู้บริจาคทั้งหลาย จะคุ้มค่าและยั่งยืน ด้วยเป็นการติดต่ออาวุธทางปัญญาให้คนรุ่นต่อไปเพื่อการพัฒนาสังคม ประเทศและประชาคมโลก”

“เมื่อมองไปข้างหน้า การทำกิจกรรมเพื่อให้คนไทยและคนฮิโรชิมะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นช่องทางและโอกาสที่สมาคมฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ควรร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น” กงสุลใหญ่ฯ กล่าวในช่วงท้ายของถ้อยแถลงแสดงความยินดี

* * * * *

8 ตุลาคม 2567

